

(1.) ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชี ทีทีบี เบสิค (ttb basic account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก
ระยะเวลาการฝาก	ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
วันเดือนปี	7 พฤษภาคม 2564
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด (บาท)	ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ในการเปิดบัญชีครั้งแรก
(2.) อัตราดอกเบี้ยและการคำนวณ	
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	<p>0.125% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)</p> <p>ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tbbank.com/rates</p> <ul style="list-style-type: none"> การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ระบบจะคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และนำดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับรวมทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : 365 หรือ 366 วัน
(3.) เงื่อนไข	
เงื่อนไขหลัก	<ol style="list-style-type: none"> เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ในการเปิดบัญชีครั้งแรก สำหรับลูกค้าทุกประเภทที่มีสัญชาติไทย รวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมาย และลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นเจ้าของบัญชีโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อนามแฝง กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะเปิดใช้บริการบัตรเครดิตร่วมกับบัญชี ทีทีบี เบสิค ประเภทบัตรเครดิตที่อนุญาตให้ผูกพร้อมกันคือ บัตรเครดิต ทีทีบี ไกล์ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ <p>หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชี โดยไม่สมัครบัตรเครดิตได้</p>
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<p>การทำธุรกรรมที่ไม่มีค่าธรรมเนียม</p> <ol style="list-style-type: none"> การฝากเงินทำได้ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศในเวลาทำการของสาขานั้น ๆ และไม่กำหนดจำนวนครั้งในการรับฝาก เช็ค ดราฟท์ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงิน

	<p>ตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินที่นำฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยเจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาของธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงิน ทั้งในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันและต่างสำนักหักบัญชี/ข้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต (ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน) ที่สาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch</p> <p>4) การถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่ตัวแทนรับถอนเงิน สูงสุด 20,000 บาท/ บัญชี/ วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง</p> <p>สำหรับการทำธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียม</p> <p>1) <u>การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร</u></p> <p>2) <u>การโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร , เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch</u></p> <p>3) <u>การชำระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch</u></p> <p>4) <u>การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (direct debit)</u></p> <p>5) <u>การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Epays (E-Payment)</u></p> <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เบสิค นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร</p>
(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	
<p>ค่าบริการ</p>	<p>1. ค่าธรรมเนียมผลิตบัตรที่บัญชี ทีทีบี เบสิค</p> <p>1.1 ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต แบบมี Chip 200 บาท/บัตร</p> <p>1.2 ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต แบบมี Chip 0 บาท</p> <p>1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย 200 บาท/บัตร</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1) <u>ธนาคารกำหนดให้บัญชี ทีทีบี เบสิค ที่ไม่มีรายการการฝาก-ถอนเงิน หรือไม่ได้นำสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร หรือไม่ได้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) , Bahtnet, Interbank Transfer,</u></p>

	<p><u>ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch รวมทั้งไม่มีการทำรายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป เป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีมียอดเป็นศูนย์บาทครบ 395 วัน ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำรายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านั้น</u></p> <p>2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เบสิค นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าว(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร</p> <p>3) <u>ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อรายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม</u></p> <p>4) <u>ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC เว้นแต่ตัวแทนรับถอนเงินอาจมีการเรียกเก็บโดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ตัวแทนรับถอนเงินจะกำหนด</u></p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ</u> • <u>บัตรนี้ไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้</u>
<p><u>ค่าธรรมเนียมบัญชี</u></p>	<p><u>กรณีที่บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท มีค่าธรรมเนียมบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน</u></p>
<p>(5.) ข้อแนะนำ/คำเตือน</p>	
<p><u>ข้อควรระวัง</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>กรณีที่ผู้ฝากเงินไม่ทำธุรกรรมการฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท เป็นระยะเวลา 360 วัน ติดต่อกัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ</u> • <u>กรณีที่ผู้ฝากเงินมีการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่มีเงินในบัญชีเป็นศูนย์ ติดต่อกันครบ 395 วัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ</u> • <u>กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปิดใช้บริการบัตรเดบิต ทีทีบี โลก ร่วมกับบัญชี ทีทีบี เบสิค จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร</u>
<p>(6.) ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน</p>	
<p><u>ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียนผู้ออกผลิตภัณฑ์</u></p>	<p><u>หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถดำเนินการผ่าน www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา หรือ ttb contact center 1428</u></p>

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กฎหมายกำหนด โดยใน ปัจจุบันจนถึง 10 สิงหาคม 2564 วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท และลดลงเหลือ ไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมถึงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ทุกสาขา